

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 21/5, các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh về kết quả triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến thời điểm này, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu

TRAO TẶNG VẬT TƯ, SINH PHẨM...

(*Tiếp theo trang 1*)

vận động các doanh nghiệp trao tặng vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Covid-19 và xe vận chuyển bệnh nhân với tổng trị giá 2 tỷ 315 triệu đồng; Tập đoàn Geleximco trao tặng vật tư, sinh phẩm xét nghiệm trị giá 3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) trao tặng vật tư, sinh phẩm

Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của toàn dân hướng về ngày bầu cử.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân viên cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử của đảng và của tỉnh; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị cho sự

kiến chính trị đặc biệt này. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên cơ quan đã năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, khắc phục khó khăn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho ngày bầu cử. Đồng chí đề nghị cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát lại tất cả các điều kiện, phương án, tình huống có thể xảy ra để tổ chức thành công cuộc bầu cử; rà soát, chốt danh sách cử tri, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử theo đúng quy định. Chuẩn bị sẵn sàng để ngày 23/5 chào đón cử tri toàn tỉnh đến các khu vực bỏ phiếu bầu ra những người bỏ, nhận ý kiến cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử, nỗ lực của cán bộ, nhân viên cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử của đảng và của tỉnh; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị cho sự

THU HIỆN

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Kiến Xương được triển khai đầy

đủ các bước, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra. Toàn huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại 227 khu vực bỏ phiếu, UBND các xã, thị trấn; xây dựng phương án bầu cử đối với các trường hợp đang cách ly tại địa phương có dịch. Cơ sở vật chất cho ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Đến ngày 20/5, các tổ bầu cử đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện cho ngày bầu cử.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã: Hồng Tiến, Bình Thanh, Quang Minh, Nam Cao, Trà Giang, Lê Lợi, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Kiến Xương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tình huống, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là kỳ bầu cử đặt trong tình huống đặc biệt do có dịch Covid-19, do đó cần tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Trong ngày bầu cử thực hiện tốt chế độ trực và thông tin báo cáo để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh.

* Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Ngô Thị

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 4*)

và sau ngày bầu cử; phấn đấu mỗi điểm bầu cử là một điểm sáng, mẫu mực.

Kiểm tra tại các xã: Nam Thanh, Nam Thắng, Nam Cường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bên cạnh việc bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử, các địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình bầu cử. Ngoài ra, cần phân luồng, có biện chỉ dẫn, hướng dẫn cử tri đi bầu cử an toàn, đúng luật. Đồng chí đề nghị các xã rà soát, chốt danh sách chính thức cử tri; các điểm bầu cử cần có phương án cụ thể bảo đảm các điều kiện cần thiết nếu xuất hiện trường hợp cử tri đi bỏ phiếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

* Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Kiến Xương.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Kiến Xương được triển khai đầy đủ các bước, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ yêu cầu đề ra. Toàn huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri tại 227 khu vực bỏ phiếu, UBND các xã, thị trấn; xây dựng phương án bầu cử đối với các trường hợp đang cách ly tại địa phương có dịch. Cơ sở vật chất cho ngày bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Đến ngày 20/5, các tổ bầu cử đã cơ bản chuẩn bị xong các điều kiện cho ngày bầu cử.

Sau khi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử ở các xã: Hồng Tiến, Bình Thanh, Quang Minh, Nam Cao, Trà Giang, Lê Lợi, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Kiến Xương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tình huống, bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là kỳ bầu cử đặt trong tình huống đặc biệt do có dịch Covid-19, do đó cần tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Trong ngày bầu cử thực hiện tốt chế độ trực và thông tin báo cáo để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh.

* Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Ngô Thị

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(*Tiếp theo trang 1*)

Hiện khu cách ly tập trung của tỉnh đặt tại ký túc xá Trường Đại học Thái Bình có 244 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân của các khoa: Chấn thương chỉnh hình - Bông, Thần kinh và Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã ra viện nhưng còn thời gian cách ly. Ban điều hành khu cách ly gồm 30 người là lực lượng y tế, an ninh và cán bộ Trường Đại học Thái Bình. Trước đó, Trường Đại học Thái

Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2021

công bằng, dân chủ. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử bảo đảm đầy đủ, bố trí khoa học, hợp lý, linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương của huyện; chỉ ra một số tồn tại trong công tác chuẩn bị bầu cử, đề nghị khẩn trương khắc phục để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Hưng Hà tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra để rút kinh nghiệm, bổ khuyết những nhiệm vụ cần thực hiện. Các địa phương trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và trách nhiệm của cử tri... Chủ động các kịch bản phòng, chống dịch Covid-19; bố trí khu vực bỏ phiếu bảo đảm khoa học, hợp lý, hướng dẫn cử tri bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch; đồng thời, tiến hành vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực bỏ phiếu. Rà soát, kiểm tra tất cả các phương tiện, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện phân công nhiệm vụ cho cán bộ, lực lượng liên quan bám nắm cơ sở, kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử cũng như phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

* Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Quỳnh Phụ.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm quy trình, tiến độ theo đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền đang được tập trung triển khai cao độ; cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo. Để phòng, chống dịch Covid-19, các xã, thị trấn đều chủ động chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, nhiệt kế điện tử; sắp xếp khu vực bầu cử hợp lý, khoa học. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo huyện báo cáo, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện Quỳnh Phụ tập trung kiểm tra, rà soát lại tất cả công việc, bảo đảm sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử; đặc biệt quan tâm đến công

trương, kịp thời của Trường Đại học Thái Bình, ngành Y tế và lực lượng an ninh trong việc tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung. Đồng chí đề nghị Ban điều hành khu cách ly tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người cách ly và lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm quy định cho những người cách ly. Đối với khó khăn, vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh, vượt quá thẩm quyền, Ban điều hành khu cách ly phải báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo

công phòng, chống dịch Covid-19, chủ động phương án trong mọi tình huống. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí tại các điểm bầu cử, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền lưu động để người dân nắm chắc thời gian, địa điểm bỏ phiếu và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân để cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao nhất. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, nắm chắc danh sách cử tri đi làm ăn xa, cử tri đang cách ly để chốt chính xác danh sách cử tri đi bầu. Thường xuyên rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Trước đó, đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: An Vinh, An Tràng, Quỳnh Giao, Quỳnh Hoa.

* Các đồng chí: Vũ Kim Cù, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đông Hưng.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các xã Đông La, Nguyễn Xá, Phú Châu, thị trấn Đông Hưng, Trung đoàn 568 (Bộ CHQS tỉnh).

Làm việc với Ủy ban bầu cử huyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Đông Hưng chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid-19, chú trọng tuyên truyền trực quan và lưu động; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ bầu cử. Tổng kiểm tra lại toàn bộ các khâu, các bước quy trình, nội dung của công tác chuẩn bị và bổ khuyết kịp thời. Rà soát, cập nhật danh sách cử tri kịp thời, đúng quy định. Có phương án chỉ đạo bầu cử và phòng, chống dịch cho các điểm bỏ phiếu đặc thù như khu cách ly tập trung, các trường hợp cách ly tại nhà. Tăng cường kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu có nhiều trường hợp F2 đang cách ly tại nhà, khu vực có đồng cử tri, đồng thời tăng cường lực lượng an ninh, y tế cho các khu vực này. Bổ sung máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, tổ chức phân luồng tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm giãn cách phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng và các xã, thị trấn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, sạch đẹp.

NHÓM PHÒNG VIÊN

thảo gỡ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị Sở Y tế tổng hợp danh sách, đề xuất thêm phòng dợt 2 đối với cán bộ, lực lượng y tế, an ninh tham gia điều hành, phục vụ tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Ngành Công an phối hợp với Trường Đại học Thái Bình, ngành Y tế kịp thời giải quyết vấn đề về an ninh trật tự trong khu cách ly. Trong quá trình vận hành khu cách ly phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra lây chéo.

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI (22/5/1946 - 22/5/2021)

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, kích thước với những yếu tố rất cực đoan, bất thường, gây hậu quả cho sản xuất và đời sống nhân dân. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hoạt động tích cực của các cấp, các ngành, sự chủ động của người dân nên đã giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Với ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển, Thái Bình có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng

của các yếu tố thiên tai bất lợi như bão, lũ, triều cường, sóng, nước dâng do bão, úng lụt, xói lở bờ bãi, xâm nhập mặn... Tình có hệ thống đê sông, đê biển chưa khép kín với 16 tuyến, tổng chiều dài 584,6km (356,3km đê trung ương, 228,3km đê bồi, đê bao, đê vụng); 103 kè hộ bờ trên các tuyến đê cấp I, II, III; 12 kè trên các tuyến đê bồi; 10 kè trên các tuyến đê cửa sông chưa được phân cấp với tổng chiều dài trên 160km kè lát mái và trên 50 kè mố; 189 cống dưới đê cấp I, II, III.

Từ năm 2015 đến nay, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, gần 175,8km đê trên địa bàn tỉnh được đầu tư nâng cấp, tu bổ, sửa chữa; xây mố

20 cống dưới đê; tu bổ kè hộ bờ được 15 tuyến với tổng chiều dài gần 27,4km. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư nâng cấp một số công trình trên các tuyến đê như đường hành lang chân đê được 2,4km và 21 điểm canh đê; củng hóa khoảng 343km kênh mương; cải tạo, nâng cấp và xây mới 1.634 cống đập nội đồng, 117 trạm bơm điện; nạo vét 4.375.096m³ sông trục dẫn; từng bước cải tạo, nâng cao năng lực PCTT, cấp và thoát nước cho hệ thống công trình thủy lợi trong tỉnh.

Xác định việc hạn chế và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra là một trong những nhiệm vụ quan trọng, hàng năm, tỉnh và các địa phương thường xuyên

ứng phó kịp thời với mọi sự cố xảy ra trong mùa mưa lũ. Căn cứ dự báo thiên tai hàng năm, ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình cụ thể và xử lý tình huống an toàn, hiệu quả. Công tác dự báo, cảnh báo sớm được chú trọng thực hiện theo phương châm chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính. Tỉnh đã đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các hệ thống cảnh báo, dự báo sớm về thiên tai như các trạm đo mưa, đo gió tự động tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hạt nhân lý để các huyện: Hưng Hà, Tiền Hải, Thái Thụy; lắp đặt hệ thống camera theo dõi các vị trí xung yếu, nguy hiểm tại các xã Nhật Tảo, kè Nhật Tảo (Hưng Hà); thượng nguồn với thiên tai của chính quyền, người dân, cộng đồng...

Hàng năm, ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đã kiểm tra, xác định các trọng điểm PCTT, xử đó làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, kiện toàn, nâng cao năng lực ban chỉ huy, văn phòng thường trực ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các cấp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó với thiên tai. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng PCTT được các địa phương tổ chức bằng nhiều hình thức với sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai của chính quyền, người dân, cộng đồng...

Hàng năm, ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp đã kiểm tra, xác định các trọng điểm PCTT, xử đó làm tốt công tác chuẩn bị,

do gió tại Thái Thụy, Tiền Hải, camera giám sát tại các tuyến đê biển trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc nhân tin cảnh báo thiên tai qua tin nhắn điện thoại. Tình hình, hướng di chuyển của bão được gửi tới người dân thường xuyên, liên tục để người dân biết, chủ động phòng, tránh và có kế hoạch sẵn xuất phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Cùng với việc phòng ngừa, hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục kịp thời hậu quả lũ do thiên tai gây ra. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gắn xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện tiêu chí an toàn về PCTT trong xây dựng nông thôn mới, trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương và cơ quan chức năng tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện tại những khu vực xung yếu để bảo đảm

an toàn tính mạng và tài sản của người dân; mặt khác, phân công lãnh đạo thực tiễn xuống địa bàn để chỉ đạo, chỉ huy, điều hành công tác ứng phó, khắc phục thiên tai kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Nhờ chủ động trong công tác chỉ huy và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tình hình bị động trong mọi tình huống, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo dự báo, thời gian tới, tình hình thời tiết, khí hậu tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác PCTT và TKCN của tỉnh đã và đang được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng từ phương án, phương tiện, thiết bị, lực lượng. Để công tác PCTT thực sự hiệu quả, giảm bớt thiệt hại về người và tài sản đòi hỏi các địa phương và người dân cần chủ động nắm bắt thông tin thời tiết, chuẩn bị sẵn các phương án phòng, tránh, trong đó lấy phòng là chính, chủ động bảo đảm an toàn trước mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra.

NGÂN HUYN